

Kbang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

SỐ 1725-CV/HU

V/v công khai Bản kế hoạch cá nhân năm 2019
của đồng chí Bí thư Huyện ủy

UYỆN KBANG
Số: 3180
Ngày: 05/6/19

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các TCCS Đảng trực thuộc,

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Thường trực Huyện ủy có ý kiến như sau:

1- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đăng tải công khai Bản kế hoạch cá nhân năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trên Cổng thông tin điện tử và sóng truyền thanh - truyền hình huyện.

2- Hội đồng nhân dân huyện, các TCCS Đảng trực thuộc triển khai phổ biến Bản kế hoạch cá nhân năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan để giám sát việc thực hiện.

(Gửi kèm Công văn này Bản kế hoạch cá nhân năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các TCCS Đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



Huỳnh Trọng Khánh

Kbang, ngày 28 tháng 02 năm 2019

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
năm 2019

Họ và tên: **Trương Văn Đạt.**

Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1971.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang.

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Đảng huyện Kbang.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; trong năm 2019, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

1- Về thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

- Chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân.

- Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất.

- Thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương". Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy âm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

- Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả.

- Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.

- Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

- Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”: “*cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời*”. Thực hiện nghiêm Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Trong năm 2019, tôi xác định các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm Bí thư Huyện ủy, là hạt nhân giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cùng với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy điều hành công việc hàng ngày của cấp ủy đúng theo Quy chế; điều hòa mối quan hệ hoạt động giữa Thường trực Huyện ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan trực thuộc Trung ương, Tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy huyện nhà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Phát huy tinh thần chủ động, quyết đoán, hành động quyết liệt và đề ra giải pháp tốt để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề khó khăn, phức tạp ngay từ cơ sở, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Sơn Lang đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tư Tung cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh các loại cây trồng gắn với đầu ra cho sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương như trồng cây dược liệu, trồng dâu nuôi tằm, sả Java... Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp có giá trị; phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa trở thành kinh tế mũi nhọn của huyện.

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ tài

nguyên rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách về lâm nghiệp.

+ Chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch; tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện, xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) *một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả* và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) *về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập*. Tăng cường phân cấp, ủy quyền quản lý theo quy định nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cấp, các ngành.

- Với trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, tổ chức điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân hiệu quả, phát huy hơn nữa trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân. Dành thời gian đi cơ sở, tiếp xúc cử tri, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.

- Với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự huyện chủ động đề ra nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương sát với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

3- Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018

Với tư cách người đứng đầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, trong năm 2019, bản thân tôi phân đấu cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm 2018. Phát huy năng lực, tư duy sáng tạo, đổi mới của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp thực tiễn địa phương, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa VIII và tình hình thực tế của huyện, để lãnh đạo các mặt công tác cho có hiệu quả hơn, nhất là các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ thôn làng, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) *về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII *về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư*

tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ



Phạm Quang Vinh

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trương Văn Đạt